



Đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở Đảng bộ Quân khu 2

HOÀNG NGUYỄN

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong quân đội là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chủ lực quân bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Chúng tôi ghi nhận thực tiễn ở một số tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân khu 2 chung quanh vấn đề này.

Từ thực tiễn sinh động

Xây dựng Đảng về tư tưởng là nhiệm vụ được Đảng bộ Quân khu 2 quan tâm thực hiện tốt. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó tạo sự thống nhất trong suy nghĩ và hành động của đảng viên và cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu. Đảng bộ quân khu đang tích cực đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sang giai đoạn làm theo, thông qua những

phong trào, việc làm hằng ngày cụ thể. Biến nhận thức thành hành động, mỗi ngày, mỗi người làm thêm một việc tốt góp phần chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ của quân khu.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị của Đảng bộ Quân khu nhằm tạo cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng, hành động cơ hội, thù địch để bảo vệ quan điểm, đường lối và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội. Tập trung nâng cao chất

lượng nghị quyết, chất lượng sinh hoạt đảng, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

Thực hiện xây dựng Đảng về tổ chức, Đảng bộ Quân khu luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quân khu đã kết nạp 3.807 người vào Đảng, góp phần nâng tỷ lệ đại đội đủ quân có chi ủy vững chắc lên 84,44% (tăng 3,28% so với năm 2007). Đảng bộ quân khu cũng có chủ trương đẩy mạnh phát triển Đảng trong đội ngũ dự bị động viên, thông qua mối liên hệ với các tổ chức đảng của địa phương. Đối với số chiến sĩ nghĩa vụ, nhất là các chiến sĩ là người

dân tộc thiểu số, Đảng bộ chăm lo bồi dưỡng tạo nguồn cho các tổ chức đảng địa phương, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, qua đó cũng là giúp cho quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu luôn được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2008, đảng bộ cơ sở 3 cấp đạt trong sạch, vững mạnh là 100%; đảng bộ cơ sở 2 cấp đạt trong sạch, vững mạnh là 96,35%; tổ chức đảng một cấp đạt trong sạch, vững mạnh là 97,64%. Đảng ủy Quân khu năm 2008 cũng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận kết quả phấn đấu toàn diện của lực lượng vũ trang Quân khu 2, năm 2008 Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho Quân khu.

Tới việc giải quyết những vấn đề đặt ra

Về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhiều đảng bộ, chi bộ đều có chung nhận định: Một bộ phận không ít

đảng viên và tổ chức đảng tồn tại tình trạng *trung bình chủ nghĩa trong sinh hoạt và phấn đấu*.

Biểu hiện cụ thể là: hoạt động tự phê bình và phê bình chưa tốt, ít có ý kiến phản biện thẳng thắn, vẫn có sự nể nang e dè, đấu tranh với những tư tưởng và hành động sai còn có phần hạn chế, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý...

Nguyên nhân của vấn đề này được chỉ ra từ kết quả các cuộc thăm dò ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và đảng viên Bộ Tư lệnh như sau: 70,67% số người được hỏi cho rằng trách nhiệm của người đảng viên chưa cao; 50,67% cho rằng thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chưa tốt. Nhiều đồng chí tâm tư rằng: quân đội thời bình cũng tinh giản biên chế, do đó có những người vì lợi ích cá nhân (như được bố trí công việc và địa bàn công tác thuận lợi) dễ lảng tránh đấu tranh trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, cũng có những người coi bản thân mình như người làm công ăn lương, do đó tính chiến đấu và trách nhiệm của người đảng viên giảm sút.

Những nguyên nhân khác cũng được các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Quân khu nhắc đến, gồm: đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên trong quân đội cho đến cuối năm 2008 vẫn bao gồm 3 mức. Khuôn khổ chật hẹp và ràng buộc lẫn nhau này dẫn tới khó khăn trong

việc đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Đó cũng là trở ngại trong việc đánh giá đúng năng lực và tư cách đảng viên và tổ chức đảng.

Để khắc phục vấn đề này, nhiều cấp ủy cho rằng, cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Thông qua phát huy dân chủ trong sinh hoạt của tổ chức đảng và đơn vị, các đảng viên cấp trên luôn gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên cấp dưới và chiến sĩ, qua đó cũng góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong công tác.

Tiếp đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao toàn diện chất lượng và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Hiện nay, số lượng cán bộ các cấp của Quân khu nhìn chung đã được bảo đảm, có sự cân đối, qua đó tạo được động lực phấn đấu thi đua cần thiết. Bên cạnh đó, thực hiện luân chuyển cho một số vị trí đã đảm nhận lâu năm, ở địa bàn khó khăn, cũng là cách động viên và thúc đẩy tinh thần phấn đấu vươn lên của đảng viên và cán bộ, chiến sĩ.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn. Tổ chức đảng các cấp cần chủ động, tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xây dựng nội dung và

Ghi nhận kết quả phấn đấu toàn diện của lực lượng vũ trang Quân khu 2, năm 2008 Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho Quân khu.



nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nội bộ tổ chức đảng của đơn vị mình. Không kiểm tra, giám sát là không lãnh đạo.

Về chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo đánh giá chung, ở một số tổ chức đảng còn thấp, có tình trạng khá chung

là đảng viên xuôi chiều, nhất trí với ý kiến của lãnh đạo, khen là chính, rất ít phản biện... do đó chất lượng ý kiến đóng góp vào các nghị quyết, với các hoạt động xây dựng đơn vị chưa nhiều, chất lượng thấp.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là chủ nghĩa cá nhân trong đảng viên còn rất cao, vì lợi ích riêng mình nên một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa tích cực học tập để vươn lên, biểu hiện trung bình chủ nghĩa, ngại đấu tranh nhằm bảo vệ lợi ích ích kỷ của bản thân. Điều này tạo lực cản lớn tới việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, phụ cấp cho cấp ủy trong quân đội cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, do đó chưa kịp thời động viên đối với những người có trách nhiệm cao ở các tổ chức đảng quân đội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Để từng bước khắc phục tình trạng này, nhiều cấp ủy nêu kinh nghiệm của mình. Đó là, tập trung phát huy trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng. Trước một vấn đề cần thảo luận, cần bày tỏ thái độ, mỗi đảng viên đều được yêu cầu phải nêu rõ ý kiến, dù là đồng ý hay không đồng ý. Tuy nhiên, để những ý kiến này thực sự có trách nhiệm, mang tính xây dựng, đòi hỏi người lãnh đạo phải thật sự gương mẫu trong cuộc sống, đồng thời phải cầu thị trong sinh hoạt đảng.



Luyện tập hành quân sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174

Ảnh: TTXVN



Bên cạnh đó, mỗi tổ chức đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Những biện pháp mà Đảng bộ quân khu và các bộ phận chức năng đã thực hiện để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ là: Lấy kết quả học tập chính trị thường xuyên để đánh giá toàn diện về tu dưỡng, phấn đấu của đảng viên. Bằng nhiều cách, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chính trị và bí thư cấp phân đội. Như: thi bí thư chi bộ gắn với nội dung công việc cụ thể, thực hành xây dựng nghị quyết chi bộ, báo cáo, triển khai và đưa ra kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết... Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư, cấp ủy các đơn vị.

Về công tác phát triển Đảng trong đội ngũ chiến sĩ nghĩa vụ. Nguồn phát triển Đảng trong đối tượng này là rất hạn chế. Nguyên nhân là quân đội ta thực hiện tinh giản biên chế, đồng thời do Luật Nghĩa vụ quân sự quy định thời gian tại ngũ là 18 tháng. Điều này tạo nên khó khăn về mặt thời gian để có thể xem xét, đánh giá về tư cách, hướng phấn đấu của số chiến sĩ nghĩa vụ. Vì vậy, số cảm tình đảng chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp trong chiến sĩ. Điều này góp phần làm giảm động lực phấn đấu của các chiến sĩ nghĩa vụ, đồng thời cũng hạn chế nguồn phát triển Đảng cho các địa phương, khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Vì

Thông qua phát huy dân chủ trong sinh hoạt của tổ chức đảng và đơn vị, các đảng viên cấp trên luôn gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên.

vậy, nguồn phát triển đảng ở các đơn vị chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp.

Với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, Đảng bộ Quân khu chủ trương tập trung nâng cao chất lượng phát triển Đảng, không chạy theo số lượng. Những cảm tình đảng trong đối tượng này được thử thách, rèn luyện kỹ lưỡng. Thông qua nhiệm vụ cụ thể, tổ chức đảng đề ra những nhiệm vụ phấn đấu cho từng đối tượng. Nhìn chung, tỷ lệ phát triển đảng trong đối tượng này là tương đối tốt.

Với số chiến sĩ nghĩa vụ, Đảng bộ Quân khu đã quan tâm tìm kiếm, bồi dưỡng những người có năng lực và nguyện vọng, nhất là số chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Đây cũng là chủ trương của Quân khu trong việc kết hợp xây dựng đơn vị với xây dựng địa bàn, gồm nhiều tỉnh vùng sâu, vùng xa, vững mạnh về chính trị. Chiến sĩ nào phát triển tốt sẽ được cử học các lớp chuyên môn, qua đó kéo dài thời gian tại ngũ lên 2 năm để kết nạp tại đơn vị, nếu không kịp thời gian thì đây cũng là vốn quý cho

công tác phát triển Đảng ở các địa phương khi họ phục viên.

Cùng với công tác tổ chức, việc từng bước cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, có tác dụng góp phần ổn định tư tưởng, làm cho họ yên tâm phấn đấu, phục vụ quân đội lâu dài. Cán bộ, chiến sĩ phần lớn đều công tác xa nhà, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về chính sách lương, nhưng đều có những khó khăn nhất định. Đặc biệt khó khăn là đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ cấp phân đội. Thu nhập thực tế của đội ngũ này, sau khi trừ tất cả các khoản sinh hoạt phí, là rất thấp, trong khi lại công tác ở những địa bàn khó khăn, gian khổ.

Để cải thiện từng bước đời sống cán bộ, chiến sĩ, ngoài những chế độ chung của Nhà nước, Đảng bộ Quân khu đã đề ra chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Chủ trương này được các đơn vị hưởng ứng tích cực, tận dụng tất cả các nguồn lực có thể để tạo ra vật chất, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu. □